



## เปิดโปงการทุจริต



สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ ชาว สลค. ทุกท่าน

สาร “ธรรม+อภิบาล” ฉบับนี้ขอแนะนำเสนอ  
ต้นแบบการทำความดีกรณีนักศึกษาฝึกงาน  
เปิดโปงการทุจริตโกงเงินคนจน ต้นแบบรายที่ 1  
คือ น.ส. ปณิดา ยศปัญญา อายุ 22 นักศึกษาชั้นปีที่ 4  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาพัฒนาชุมชน  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝึกงานในตำแหน่งนักพัฒนา  
ชุมชน ณ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดขอนแก่น



และเธอถูกสั่งให้ปลอมเอกสาร โดยปลอมลายมือชื่อของผู้มีรายได้น้อยและผู้ติดเชื้อเอดส์ ลงในใบเสร็จรับเงิน  
ประมาณ 2,000 ชุด รวมแล้วเป็นเงินประมาณ 6.9 ล้านบาท เธอคิดว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายทุจริต เธอจึง  
เข้าร้องเรียนที่สำนักงานเลขาธิการ คสช. และต้นแบบรายที่ 2 คือ น.ส. ณัฐกานต์ หมื่นพล อายุ 26 ปี อดีตลูกจ้าง  
ศูนย์คุ้มครองฯ ซึ่งถูกเลิกจ้างเพราะไม่ยอมร่วมขบวนการนี้ เธอได้ออกมาเปิดโปงว่า **เจ้าหน้าที่ให้นำลายเซ็น  
ของชาวบ้านไปแปะที่กระจกใสที่มีแสงส่องแล้วจะมองเห็นเป็นลายเซ็น แล้วให้เขียนตามลงในเอกสาร**  
จากข้อมูลดังกล่าวนำไปสู่การขยายผลสอบสวนการทุจริตเงินคนไร้ที่พึ่งทั่วประเทศ **ซึ่งพบการกระทำผิดของ  
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในหลายพื้นที่** ต่อมาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติให้ นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์  
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนายณรงค์ คงท่า รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม  
และความมั่นคงของมนุษย์ ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอผลการสอบสวน และจากกรณีดังกล่าว สำนักงานป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติให้กับ น.ส. ปณิดาฯ และ  
น.ส. ณัฐกานต์ฯ ซึ่งเป็นผู้เปิดเผยข้อมูลการทุจริต เป็นผลให้เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ตรวจสอบหลักฐานต่อการทุจริต  
และนำไปสู่การขยายผลตรวจสอบไปยังศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั่วประเทศ

ป.ป.ท. ได้สรุปผลตรวจสอบทุจริตเงินคนไร้ที่พึ่งทั่วประเทศ พบทุจริต 67 จังหวัด ไม่พบ  
การทุจริต 9 จังหวัด ตั้งอนุกรรมการไต่สวนแล้ว 43 จังหวัด คาดจะมีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 250 ราย  
ในส่วน 9 จังหวัดดังกล่าว ไม่ได้หมายความว่าไม่ทุจริต เพียงแต่เจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่ 2 ครั้ง ไม่พบเอกสาร  
หลักฐาน หรือพยานบุคคลที่นำไปสู่การพิสูจน์ จึงต้องใช้คำว่า **ไม่พบพฤติการณ์ทุจริต**

สาร “ธรรม+อภิบาล” ฉบับนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ ส่วนฉบับต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้น  
โปรดติดตามนะคะ



สวัสดีค่ะ

